

Các trường hợp xem xét cho vay bằng ngoại tệ năm 2014

Từ ngày 01/01/2014 đến hết ngày 31/12/2014, theo Thông tư số 29/2013/TT-NHNN, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được xem xét quyết định cho vay bằng ngoại tệ đối với các nhu cầu vốn sau: Cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn để thanh toán ra nước ngoài tiền nhập khẩu (NK) hàng hóa, dịch vụ khi khách hàng vay có đủ ngoại tệ từ nguồn thu sản xuất, kinh doanh để trả nợ vay; cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp đầu mối NK xăng dầu được Bộ Công Thương giao hạn mức NK xăng dầu năm 2014 có nhu cầu vay vốn bằng ngoại tệ để thanh toán ra nước ngoài tiền NK xăng dầu khi khách hàng vay không có hoặc không có đủ nguồn thu ngoại tệ từ hoạt động sản xuất, kinh doanh để trả nợ vay; cho vay ngắn hạn để đáp ứng các nhu cầu vốn ở trong nước nhằm thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới Việt Nam mà khách hàng vay có đủ ngoại tệ từ nguồn thu xuất khẩu để trả nợ vay...



TIN VẤN

- Từ ngày 15/01/2014, Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định, người Việt Nam và người nước ngoài trực tiếp làm việc, sản xuất kinh doanh tại khu kinh tế cửa khẩu, có thu nhập từ việc làm, sản xuất, kinh doanh tại khu kinh tế cửa khẩu thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật được giảm 50% số thuế phải nộp.

- Từ ngày 5/12/2013, Thông tư số 27/2013/TT-NHNN quy định, quan hệ giao dịch hối đoái giữa Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam và các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài sẽ bị hủy khi tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị thu hồi Giấy phép; không đáp ứng các điều kiện để thiết lập quan hệ giao dịch hối đoái theo quy định của pháp luật hoặc có những vi phạm nghiêm trọng trong lĩnh

vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng theo kết luận, thông báo của NHNN. Đồng thời, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được thiết lập lại quan hệ giao dịch hối đoái với NHNN trong thời hạn 01 năm kể từ ngày bị hủy quan hệ giao dịch hối đoái.

- Từ ngày 01/01/2014, các tổ chức, cá nhân khi thực hiện kê khai thuế sẽ áp dụng theo các biểu mẫu quy định tại Thông tư 156/2013/TT-BTC. Ngoài ra, Thông tư cũng có một số hướng dẫn mới về kê khai thuế như: Trong trường hợp đã nộp hồ sơ quyết toán thuế năm mà phát hiện sai sót thì người nộp thuế chỉ cần nộp bổ sung quyết toán thuế năm, không phải nộp tờ khai các tháng có sai sót. Trường hợp người nộp thuế tự phát hiện sai sót sau khi có kết luận thanh tra, kiểm tra về thuế và sai sót này thuộc thời

kỳ, phạm vi thanh tra, kiểm tra thì sẽ bị xử lý như trường hợp cơ quan thuế tự phát hiện.

- Từ ngày 01/01/2014, theo Thông tư 164/2013/TT-BTC, Biểu thuế xuất nhập khẩu 2014 có sự điều chỉnh mức thuế suất đối với một số mặt hàng, cụ thể: Đối với biểu thuế xuất khẩu, giảm thuế suất cho một số loại hàng hóa như: Vàng: theo biểu thuế cũ gồm có mức 10% (loại có hàm lượng dưới 99,99%) và 0% (đối với loại khác). Theo biểu mới, mức thuế suất xuất khẩu áp dụng là 2%. Cao su: Từ 3 - 5% giảm còn 0 - 1%. Đối với biểu thuế nhập khẩu ưu đãi: mặt hàng như dầu, polyme áp dụng mức thuế suất ưu đãi theo lộ trình được quy định cụ thể tại Thông tư. Ngoài ra, Biểu thuế xuất nhập khẩu 2014 còn điều chỉnh tăng giảm thuế suất thuế nhập khẩu của một số dòng thuế khác.